



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ได้ดำเนินการสรรหา และเลือกสรร โดยการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดังนี้

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้ (คิดเป็นร้อยละ)	ลำดับที่ได้
๐๐๑	นางสาวกรวิทย์ เสนาฤทธิ์	๗๒.๔๙	๑

ผู้ที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือก สามารถยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเอง โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้ ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อมจะเลือกผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ถ้าหากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อมกำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเช่นเดียวกับประกาศนี้อีกบัญชีสอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ทั้งนี้หากพบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีที่ประกาศขาดคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ประกาศรับสมัครไว้จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันที่

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายบุญช่วย เลิกชัยภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม